



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการประเมินด้านผลงานตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ - วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การประเมินด้านผลงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ด้านผลงานตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อเข้าการประเมินด้านความสามารถในการ
นิเทศการศึกษา จำนวน ๗ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
ด้านผลงานทราบ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานนี้ คณะกรรมการการประเมินด้านผลงานได้
ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้แจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัครโดยได้
พิจารณาจากเอกสารการนำเสนอผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ โดยเป็น
ผลงานหรือรางวัลย้อนหลัง ไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

๒. จะดำเนินการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาตามองค์ประกอบการ
ประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๒

๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน จัดส่งแผนการนิเทศเพื่อนำไปประกอบการประเมินด้าน
ความสามารถในการนิเทศการศึกษา จำนวน ๕ ชุด ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๒

๔. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะ
ผู้ได้คะแนนการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่า
ร้อยละหกสิบ โดยเรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย แยกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร และทางเว็บไซต์ <http://www.mpeo.go.th> ภายในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นางธิดา ชันดาวงศ์

รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน
 ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ที่	เลขรหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา			
๑	๔๔ ๒ ๐๐๑	นางสาวธีรนันท์ ปัทม	
๒	๔๔ ๒ ๐๐๒	นายวีระ โพนทัน	
๓	๔๔ ๒ ๐๐๓	นางกัลยณัฐ สุวรรณไตรย์	
๔	๔๔ ๒ ๐๐๔	นางนิรัตติสัย ธรรมศิลป์	
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา			
๑	๔๔ ๑ ๐๐๑	นางสายฝน เอนกนวล	
๒	๔๔ ๑ ๐๐๒	นายธนวัฒน์ ปากหวาน	
๓	๔๔ ๑ ๐๐๓	นางสุตานันท์ ปางชาติ	

